

ถึงคิว เชฟหมึกแดง ร่วมรังสรรค์เมนูพิเศษ ในโอกาส การฉลอง 10 ปี มอนซูน แวลลีย์ ณ ไร่รุ่งนหัวหินฮิลล์



ร่วมเฉลิมฉลองการครบรอบ 10 ปีของไวน์ไทยมอนซูน แวลลีย์ ไวน์ไทยคุณภาพเยี่ยมการันตีโดยรางวัลระดับนานาชาติของสยาม ไวนเนอร์ กับกิจกรรมที่นำทุกท่านไปร่วมสัมผัสอาหารรสเลิศจากฝีมือของสุดยอดเชฟทั้งหมด 10 ท่าน โดยในเดือนตุลาคมนี้ถือเป็นเดือนที่ 2 ของการเฉลิมฉลอง ทุกท่านจะได้สัมผัสและลิ้มรสเมนูอาหารสุดพิเศษจากหนึ่งในเชฟชื่อดังของประเทศไทย **หม่อมหลวงศิริเฉลิม สวัสดิวัตน์ หรือ เชฟหมึกแดง** ที่จะมาร่วมรังสรรค์เมนูในโอกาสพิเศษนี้โดยเฉพาะ ในวันศุกร์ที่ 26 - วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2555 นี้



โดยโปรแกรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่จะเกิดขึ้นในครั้งนี้จะประกอบไปด้วย ไวน์ดินเนอร์และการเรียนทำอาหารที่สอนโดยเชฟหมึกแดงแบบใกล้ชิด โดย **ไวน์ดินเนอร์** จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 18.30 – 22.00 น. ซึ่งทุกท่านจะได้ลิ้มรสสุดยอดเมนูอาหารไทยสูตรต้นตำรับจากฝีมือของเชฟหมึกแดง ที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญทางด้านอาหารไทยมาอย่างยาวนาน อาทิ ห่อหมกปลา กุ้งย่างหมักซอสสูตรพิเศษ หรือจะเป็นเมนูของหวานอย่าง ขนมกล้วยสูตรต้นตำรับ โดยทุกเมนูจะเสิร์ฟเข้ากับไวน์ไทยคุณภาพ มอนซูน แวลลีย์ **สนนราคาสำหรับแพ็คเกจสุดพิเศษนี้ 1,800 บาทต่อท่าน จำกัดเพียง 50 ที่เท่านั้น!!**



และสำหรับ **Cooking Class** จะจัดขึ้นใน วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 10.30 – 13.00 น. โดยทุกท่านจะได้ร่วมเรียนรู้กลเม็ดเคล็ดลับการทำอาหารไทยสูตรต้นตำรับแบบประชิดตัวกับเชฟหมึกแดง โดยทุกท่านที่เข้าร่วมจะได้รับประกาศนียบัตรจากเชฟพร้อมของที่ระลึกจากไร่รุ่งนหัวหินฮิลล์ด้วย แต่สงวนสิทธิ์สำหรับผู้สนใจที่ทำการจองล่วงหน้าเท่านั้น โดยสนนราคาเพียง 1,200 บาทต่อท่าน จำกัดเพียง 12 ท่านเท่านั้น



อย่าพลาด...มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองในโอกาสสุดพิเศษนี้ไปกับเรา !!!

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่ง กรุณาติดต่อที่ไร่รุ่งนหัวหินฮิลล์ โทร 081-7018874-5, 081-701-0222 หรือ

เยี่ยมชม www.huahinhills.com และร่วมเป็นแฟนของไร่องุ่นหัวหินฮิลล์ได้ใน Facebook ที่ www.facebook.com/huahinhills พร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ instagram @siam_winery เรามีกิจกรรมสนุกๆ และรางวัลมากมายเตรียมพร้อมไว้ให้ท่าน

* สำหรับการสำรองที่นั่งเท่านั้น

เกี่ยวกับไร่องุ่นหัวหินฮิลล์

ไร่องุ่นหัวหินฮิลล์ ไร่องุ่นแรกของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คือแหล่งเพาะปลูกองุ่นสำหรับการผลิตไวน์ไทยมอชูนแวลลีย์ ผู้มาเยี่ยมชมจะได้สัมผัสประสบการณ์และเรื่องราวของ “นิว ละติจูด ไวน์” และค้นพบโลกของการปลูกองุ่นในเขตร้อนจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะปลูกจากสยาม ไวน์เออรี่